



CÔNG TY TNHH MTV GREEN IMPACT

GREEN IMPACT CO., LTD



20-22 Đường Đông Hải 6, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, T.P. Đà Nẵng
ĐT: 0236 3 967 108 DD: 0919 511 552 infogreenimpact@gmail.com www.greenimpactvietnam.com

Bản tin Green Impact

Tháng 04/05/06 2020 Số.62

Từ Thiện - Doanh Nghiệp Xã Hội - Đào Tạo

Bạn thân mến,

Bạn đang làm gì? Trung tâm của chúng tôi vẫn còn mở cửa nhưng tại các trường học phổ thông và đại học tại Đà Nẵng đều phải đóng cửa và học sinh phải học trực tuyến. Các nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng bắt đầu đóng cửa. Ngoài ra các chuyến bay cũng bị hạn chế và du lịch bị cấm, đó là một trở ngại cho ngành công nghiệp du lịch. Các cuộc tụ họp lớn không được phép và các sự kiện thể thao cũng bị hủy bỏ. Có một sự hoảng loạn lớn khi một phụ nữ Việt Nam trở về sau chuyến thăm chị gái ở Ý. Sau chuyến thăm, cô bị nhiễm virus corona. Cô cũng đi du lịch tại London và trở về Đà Nẵng cùng với hai khách du lịch người Anh. Họ cũng bị nhiễm bệnh. Bây giờ tại sáu điểm bị nghi ngờ là vùng dịch được cảnh sát giao thông thành phố kiểm tra. Mặc dù mọi người đang đi xung quanh cùng với chiếc khẩu trang, họ vẫn đang làm việc tốt nhất có thể, hãy giữ bình tĩnh và cố gắng đối phó với những hạn chế.



Chuyến thăm tuyệt vời của những người bạn

Chúng tôi đã có một vài người tuyệt vời đến thăm. Một cặp vợ chồng người Mỹ làm việc tại Thái Lan hơn 40 năm đã đến thăm chúng tôi. Họ được một cặp vợ chồng doanh nhân mời đi nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ mát gần trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau và họ cũng cho chúng tôi thấy sự thích thú với những gì chúng tôi đang làm. Một anh chàng người Hà Lan, anh là thợ nuôi ong cũng đến thăm họ hàng của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng liên lạc với chúng tôi và sẵn sàng mang theo những chiếc thiệp thủ công cùng với anh về cho nhóm làm việc ở Hà Lan là những người đang bán chúng để hỗ trợ công việc của chúng tôi. Anh ấy là một người chàng trai rất thú vị,

giống như một du khách khác, một doanh nhân trẻ đi du lịch vài tháng trên khắp châu Á. Anh ta đang tìm kiếm những khả năng mới sau khi anh ta cảm thấy thất vọng với công việc của mình. Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời cùng với anh và tất cả các công nhân trẻ của chúng tôi cũng rất quý anh ấy. Thật là mới mẻ khi gặp tất cả những người này. Những người khác cũng đến nhưng họ không thể đến thăm chúng tôi, như một nhóm sinh viên quốc tế do bị hạn chế đi lại.

Vừa kịp lúc

Tại trung tâm của chúng tôi có một người nước ngoài làm cố vấn kỹ thuật. Cứ hai năm, giấy phép làm việc và tạm trú tại Việt Nam cần phải được gia hạn. Vào tháng 1, sau khi kiểm tra sức khỏe, mẫu đơn của anh đã được trình lên chính quyền địa phương. Vì dịch corona, phải đợi thêm hai tuần sau khi anh ấy có chuyến thăm từ Thái Lan trong dịp tết năm mới của Việt Nam. Nhân viên của chúng tôi đã làm việc cực lực để hoàn thành kịp thời hạn và cố gắng hết sức để thuyết phục các sĩ quan. Những sĩ quan đã rất bối rối trong những ngày đầu khi virus bùng phát. Cuối cùng, anh cũng được gia hạn, ngay trước khi tất cả các loại hạn chế được chính phủ đưa ra. Rời khỏi đất nước vẫn có thể, nhưng không có cách nào để quay lại. Khi đi du lịch đến các thành phố khác trong cả nước, cần phải cách ly 2 tuần ở mỗi thành phố.



Bị cướp mất

Khi một công ty Hàn Quốc tài trợ 30.000 chiếc bếp củi, họ đã được chính phủ cấp cho một thẻ tín dụng. Một doanh nhân Việt Nam tại Hà Nội làm trung gian và phân bố những chiếc bếp tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ, nhưng rất hạnh phúc khi chúng tôi thành công. Mỗi quan hệ của chúng tôi với doanh nhân này ở Hà Nội và người Hàn Quốc rất cởi mở và chúng tôi hy vọng sẽ có những hợp tác tiếp theo. Sau khi chúng tôi không thấy tiến triển gì, giám đốc của chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trên internet vào đầu tháng Hai. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy một bài báo, ca ngợi chiếc bếp sạch của chúng tôi nhưng dưới một cái tên khác. Một đơn đặt hàng rất lớn đã được trao cho các doanh nhân ở Hà Nội. Ông đã liên hệ với một số công ty để sản xuất chiếc bếp sạch của chúng tôi dưới một tên khác, thậm chí gắn nhãn bản quyền cho nó. Giám đốc của chúng tôi khó có thể tin điều đó và cảm thấy bị lừa. Các doanh nhân không thể tiến cận đến nguồn thông tin và người Hàn Quốc cũng không quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Mục tiêu của họ là có được các khoản tín dụng từ chính phủ của họ để mở rộng kinh doanh của riêng họ. Không có gì chúng ta có thể làm, nhưng chúng ta biết rằng sự công chính sẽ thắng thế.



Phải ở nhà

Hiện tại chúng tôi vẫn đang chế tạo những chiếc bếp sạch, nhưng với ít người hơn và trong một điều kiện khác hơn. Chúng tôi đã yêu cầu Anh Tuấn phải tạm hoãn công việc mặc dù anh là một trong những công nhân lâu năm nhất của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi có ít công việc chuyên môn hơn cho anh và các công nhân khác có thể xử lý nó. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả những năm anh ấy phục vụ. Anh ấy đã để lại cho chúng tôi một số dụng cụ rất hữu ích để sử dụng và một trong số đó là chiếc đồng hồ cơ được chế tạo bởi các bộ phận của xe đạp dùng để di chuyển một chiếc bếp parabol cao 3 mét. Nó đã trở thành một điểm thu hút khi những du khách đến thăm quan chụp ảnh. Khi chúng tôi nói với Tuấn tình hình hiện tại của mình, anh ấy không ngạc nhiên và hiện tại anh đang cố gắng giúp em gái mình ở quê.





★ Vietnam

Không vô ích

Hiện tại chúng tôi đang phải đối diện với sự ảnh hưởng của virus Corona. Green Impact vẫn giữ tinh thần cao không sợ hãi, nhưng chúng tôi phải làm việc cùng với những người khác. Chúng tôi đang cố gắng làm những gì chúng tôi có thể và giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Trong các bản tin của chúng tôi, chúng tôi đã nói với bạn rằng các cá nhân, câu lạc bộ, nhà thờ, các sự kiện thể thao, trường học và các tổ chức đã tài trợ cho chúng tôi trong nhiều năm. Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó, tuy nhiên nó luôn luôn đến một cách rất tự nhiên. Một nhóm làm việc ở Hà Lan muốn chúng tôi gửi các thiệp thủ công và kẹp sách của mình cho họ. Họ cũng nảy ra

làm một lá cờ lớn rất đẹp và đang lên kế hoạch trưng bày tất cả điều đó tại một hội nghị cho hơn 2000 người tham gia. Họ làm việc chăm chỉ và siêng năng để cùng nhau trình bày. Nhưng một ngày trước khi hội nghị được tổ chức, họ nhận được tin rằng cuộc tụ họp đã bị hoãn lại do sự ảnh hưởng của virus corona. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nỗ lực của họ không phải là vô ích và sau đó tất cả sẽ ổn thôi.

Công việc đào tạo kinh doanh gia đình của chúng tôi như thế nào ?

Sau kỳ nghỉ lễ Tết của người Việt, chúng tôi bắt đầu liên lạc với các địa điểm trong cả nước để tham gia các khóa đào tạo mới nhất. Một số nhà lãnh đạo bày tỏ mối quan tâm của họ về việc tụ tập đông người trong khoảng thời gian này. Vì vậy, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi đến một số địa điểm nơi chúng tôi đã từng đào tạo trước đó. Vào tháng Hai, chúng tôi đã chia sẻ một báo cáo về một số người tham gia thành công, người đã bắt đầu một số doanh nghiệp như một cửa hàng bán váy cưới, một nhà hàng thực phẩm và một ý tưởng mới về việc trồng một cây đặc biệt đã bị người dân địa phương bỏ quên trong một thời gian dài. Hiện tại có rất nhiều quy định hạn chế và chúng tôi không được phép đi lại nhiều. Chúng tôi rất thoải mái khi biết rằng sẽ sớm có một khoảng thời gian để chúng tôi có thể tiếp tục ban phước cho nhiều gia đình một lần nữa.



Cuối cùng

Vào ngày 22 tháng 5, nó sẽ là kỷ niệm 20 năm của chúng tôi. Trong hai mươi năm qua, chúng tôi đã trải qua nhiều giông bão, vì vậy chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ sống sót qua cơn bão này. Chúng tôi chưa bao giờ làm mọi thứ trong khả năng của mình mà chỉ dựa vào phước lành của Chúa và những tình bạn tuyệt vời mà chúng tôi có trong hai mươi năm qua. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là rất nhiều đối với chúng tôi!

Thân chào,

Đội ngũ Green Impact

Kêu gọi để phục vụ

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: infogreenimpact@gmail.com



2000 - 2020

